



ที่ มท ๐๒๐๒.๓/ว ๕๕๑๒

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรียน เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และความต้องการ ของตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการพิจารณาเสนอรายชื่อข้าราชการในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๕ ชุด พร้อมบันทึกเอกสารดังกล่าว ซึ่งมีการลงนามรับรองของผู้เสนอวิสัยทัศน์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วในรูปแบบไฟล์ PDF ลงแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวง ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากส่งเอกสาร หรือแผ่นซีดีไม่ครบถ้วนหรือเกินกำหนดเวลา จะถือว่าข้าราชการไม่มีความประสงค์จะเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด

๒. สำหรับข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด แต่ยังไม่ผ่านการประเมินสมรรถนะหลัก ทางการบริหารของสำนักงาน ก.พ. ให้แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวง ทราบภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อจะได้ส่งไปประเมินฯ ต่อไป

พร้อมนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยขอส่งคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งฯ รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และความต้องการของตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด และรายละเอียด การจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด มาเพื่อประกอบการดำเนินการของหน่วยงาน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.personnel.moi.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองการเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๗๐๙๗, (มท.) ๕๐๓๘๐